

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ตามคาด เริ่มทำ QT เดือนหน้า
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.50% สู่ระดับ 0.75-1.00% ในการประชุมวันนี้ ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2543 และเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 20 ปี นอกจากนี้เฟดยังเปิดเผยแผนทยอยปรับลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening : QT) โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ซึ่งบดบังข่าวประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง (MBS) โดยขณะนี้มูลค่ารวม 8.9 ล้านล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เฟดจะลดขนาดงบดุลในวงเงิน 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน โดยจะปล่อยให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 3 หมื่นล้านดอลลาร์ และตราสารหนี้ MBS วงเงิน 1.75 หมื่นล้านดอลลาร์ครบอายุในแต่ละเดือนโดยไม่มี การซื้อเพิ่มเติม และหลังจากนั้น 3 เดือน เฟดจะเพิ่มการลดขนาดงบดุลเป็น 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน โดยจะปล่อยให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 6 หมื่นล้านดอลลาร์ และตราสารหนี้ MBS วงเงิน 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ครบอายุในแต่ละเดือนโดยไม่มี การซื้อเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์)

"พาวเวล" สงสัยญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% ในการประชุมครั้งหน้า แต่ปฏิเสธขึ้นแรง 0.75% นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แถลงต่อสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินในวันพุธ (4 พ.ค.) ว่า ตลาดแรงงานของสหรัฐอยู่ในภาวะดีดตัวมาก และอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับที่สูงเกินไป โดยเฟดจะเร่งดำเนินการเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.50% สู่ระดับ 0.75% - 1.00% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2543 และเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 20 ปี "คณะกรรมการเฟดมี

ความเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.50% ในการประชุม 2 ครั้งข้างหน้า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเฟดยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.75%" นายพาวเวลกล่าว (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเตือนรัสเซียเตรียมผนวกดินแดนส่วนใหญ่ในยูเครนตะวันออกปลายพ.ค.นี้ สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐเตือนว่ารัสเซียมีแผนที่จะผนวกดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครนฝั่งตะวันออกในปลายเดือนพ.ค.นี้ และโรงงานผลิตเหล็กอาซอฟสตัล ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของเมืองมาริอุโพล ก็ถูกโจมตีอีกครั้งในหนึ่งวันหลังจากการอพยพพลเรือนครั้งแรกออกจากโรงงานดังกล่าว นายไมเคิล คาร์เพนเตอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การความร่วมมือและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) กล่าวเมื่อวานนี้ (2 พ.ค.) ว่า สหรัฐเชื่อว่ารัสเซียยังมีแผนจะรับรองเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนให้เป็นสาธารณรัฐอิสระอีกด้วย ซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะไม่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐหรือชาติพันธมิตรแต่อย่างใด (อินโฟเควสท์)

"ไบเดน" เตรียมพบปะผู้นำภาคธุรกิจระหว่างเยือนเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ หวังที่จะจัดการประชุมกับผู้นำภาคธุรกิจของเกาหลีใต้ ในระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโซลในช่วงปลายเดือนนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ปธน.ไบเดนมีกำหนดการเดินทางเยือนเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 20-22 พ.ค. เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดียุน ซอกยอล ผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พ.ค. (อินโฟเควสท์)

นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนมิ.ย. นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในเดือนมิ.ย. เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ ทั้งนี้ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 91% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับ 19% เมื่อเดือนที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนมี.ค. สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 205,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 11.5 ล้านตำแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 2543 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 11.0 ล้านตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)

ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐต่ำกว่าคาดในเดือนเม.ย. ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิง อิงค์ (ADP) และมูดีส์ อนาลิติคส์เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 247,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 395,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ADP ได้ปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนมี.ค. เป็นเพิ่มขึ้น 479,000 ตำแหน่ง จากเดิมรายงานว่าเป็นเพิ่มขึ้น 455,000 ตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อจํานองเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว ขานรับดอกเบี้ยลดลง สมาคมนายธนาคารเพื่อการจํานอง (MBA) ของสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจํานองเพิ่มขึ้น 2.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จํานอง จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์เพิ่มขึ้น 0.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ลดลง 71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐต่ำกว่าคาดในเดือนเม.ย. สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่ ดัชนีภาคบริการของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 57.1 ในเดือนเม.ย. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 58.5 หลังจากแตะระดับ 58.3 ในเดือนมี.ค. ดัชนีภาคบริการของสหรัฐถูกกดดันจากการร่วงลงของคำสั่งซื้อใหม่ ขณะที่การจ้างงานเผชิญการหดตัวเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ โดยถูกกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน

ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐต่ำสุดรอบ 3 เดือนในเม.ย. เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 55.6 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 58.0 ในเดือนมี.ค. แต่สูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 54.7 (อินโฟเควสท์)

EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว สวททางคาดการณ์ สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวททางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลง 829,000 บาร์เรล สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้าว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 3.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยขาดดุลการค้าสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนมี.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐพุ่งขึ้น 22.3% สู่ระดับ 1.098 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.07 แสนล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 10.3% สู่ระดับ 3.515 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 5.6% สู่ระดับ 2.417 แสนล้านดอลลาร์ และเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (อ.): ดาวโจนส์ปิดบวก 67.29 จุด ก่อนตลาดรู้ผลประชุมเฟด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (3 พ.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงมติการประชุมในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,128.79 จุด เพิ่มขึ้น 67.29 จุด หรือ +0.20%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,175.48 จุด เพิ่มขึ้น 20.10 จุด หรือ +0.48% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,563.76 จุด เพิ่มขึ้น 27.74 จุด หรือ +0.22% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (พ.): ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 932.27 จุด หลังเฟดขึ้นดบ. 0.5% ตามคาด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 900 จุดในวันพุธ (4 พ.ค.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้ปฏิเสธแนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.75% ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,061.06 จุด พุ่งขึ้น 932.27 จุด หรือ +2.81%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,300.17 จุด เพิ่มขึ้น 124.69 จุด หรือ +2.99% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,964.86 จุด พุ่งขึ้น 401.10 จุด หรือ +3.19% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (อ.): ดอลลาร์อ่อนเทียบค่าเงินหลัก นักลงทุนจับตามลประชุมเฟด ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (3 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรก่อนที่จจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะที่สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า หลังจากธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินคาดในการประชุมเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.27% แต่ที่ 103.4620 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (พ.): ดอลลาร์อ่อนค่า หลังพาวเวลปฏิเสธแนวโน้มขึ้นดบ. 0.75% ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (4 พ.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ปฏิเสธแนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยมากถึง 0.75% แม้มีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นรุนแรงก็ตาม ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.85% แต่ที่ 102.5860 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน (อ.): น้ำมัน WTI ปิดร่วง \$2.76 กังวลเงินล็อกดาวน์กระทบดีมานด์ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (3 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า การที่จีนยังคงล็อกดาวน์เมือง

เซี่ยงไฮ้และใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเมืองอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันของจีนซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ของโลก ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 2.76 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 102.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2.61 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 104.97 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน (พ.): น้ำมัน WTI ปิดพุ่ง \$5.40 รับข่าว EU จ่อคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 5% ในวันพุธ (4 พ.ค.) ขานรับรายงานที่ว่า ประธานสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้บรรดาประเทศสมาชิกระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ตลาดน้ำมันเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้น ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. พุ่งขึ้น 5.40 ดอลลาร์ หรือ 5.3% ปิดที่ 107.81 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. พุ่งขึ้น 5.17 ดอลลาร์ หรือ 4.9% ปิดที่ 110.14 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก (อ.): ทองปิดบวก \$7 ดอลลาร์ อ่อนหนุนแรงซื้อ-จับตามลประชุมเฟด สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันอังคาร (3 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่า 3% ขณะที่นักลงทุนจับตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 7 ดอลลาร์ หรือ 0.38% ปิดที่ 1,870.6 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก (พ.): ทองปิดลบ \$1.8 ก่อนตลาดรู้ผลประชุมเฟด สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเล็กน้อยในวันพุธ (4 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่จจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย. ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผย

ในวันศุกร์นี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1.8 ดอลลาร์ หรือ 0.1% ปิดที่ 1,868.8 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

นายกฯอังกฤษหนุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่ม หวังลดพึ่งพาพลังงานรัสเซีย นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำเป็นต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้น ขณะที่ยุโรปแสวงหาแนวทางการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้เราลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงก๊าซและน้ำมันจากรัสเซีย" นายจอห์นสันกล่าวระหว่างเยือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฮาร์ทฟีลด์เมื่อวันที่ 2 พ.ค. (อินโฟเควสท์)

จนท.ระดับสูงซี EU จ่อคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ในการประชุมครั้งถัดไป นายโจเซฟ บอร์เรล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทูตของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า EU คาดหวังที่จะอนุมัติมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่ 6 ในการประชุมครั้งถัดไปของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศของ EU (EU Foreign Affairs Council) นายบอร์เรลซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เปิดเผยในการแถลงข่าวที่กรุงปานามาซิตีในวันจันทร์ (2 พ.ค.) ว่า EU หวังที่จะสกัดการส่งออกพลังงานของรัสเซีย เพื่อคว่ำบาตรการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครน (อินโฟเควสท์)

เยอรมนีเตือนผู้บริโภค-ภาคธุรกิจเตรียมรับมือราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง นายโรเบิร์ต ฮาเบ็ค รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยว่า บรรดาผู้บริโภคและบริษัทต่าง ๆ ในเยอรมนีควรเตรียมพร้อมรับมือกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเวลานาน นายฮาเบ็คระบุภายหลังการประชุมร่วมกับสมาคมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นสามารถช่วยได้ แต่ไม่สามารถบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมเสริมว่า "นั่นคือความจริงที่ขมขื่นและยากเย็น" (อินโฟเควสท์)

เยอรมนีเผยจะไม่ยกเลิกคว่ำบาตรจนกว่ารัสเซียจะลงนามข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน นายโอลาฟ ไชลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเปิดเผยว่า เยอรมนีจะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งตอบโต้การบุกโจมตียูเครนของรัสเซีย จนกว่ารัสเซียจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน พร้อมเสริมว่า ยูเครนจะต้องเป็นคนกำหนดเงื่อนไขด้านสันติภาพ นายไชลซ์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีดีเอฟ (ZDF) ว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ประเมินสถานการณ์ผิด หากเขาหวังว่า จะสามารถครอบครองดินแดนจากยูเครน ประกาศยุติความขัดแย้ง และคิดว่า ชาติตะวันตกจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร (อินโฟเควสท์)

เยอรมนีเผยอัตราว่างงานลดลงในเดือนเม.ย. หลังผ่อนปรนมาตรการคุมโควิด สำนักงานแรงงานเยอรมนีเปิดเผยในวันนี้ว่า ตัวเลขผู้ว่างงานของเยอรมนีในเดือนเม.ย. ลดลง 13,000 คนหลังปรับค่าตามฤดูกาล แต่ที่ 2.287 ล้านคน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จำนวนคนว่างงานจะลดลง 15,000 คน อัตราว่างงานหลังปรับค่าตามฤดูกาลแล้วยังคงอยู่ที่ 5% (อินโฟเควสท์)

อังกฤษเล็งอนุมัติงบช่วยยูเครนเพิ่ม 300 ล้านปอนด์ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เตรียมประกาศงบประมาณสำหรับป้องกันประเทศแก่ยูเครนรอบใหม่ในวงเงิน 300 ล้านปอนด์ (ราว 375 ล้านดอลลาร์) ในวันนี้ ซึ่งครอบคลุมงบสำหรับจัดสรรอุปกรณ์รับมือการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (electronic warfare) ระบบเรดาร์ตรวจจับขีปนาวุธ อุปกรณ์ตัดสัญญาณจีพีเอส รวมถึงกล้องอินฟราเรด (อินโฟเควสท์)

PMI ภาคการผลิตอังกฤษเพิ่มเล็กน้อยในเม.ย. จากต่ำสุดในรอบ 1 ปีในมี.ค. เอสแอนด์พี โกลบอล/ซีไอพีเอส เผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนเม.ย. ของอังกฤษปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังชะลอตัวลงสู่ระดับอ่อนแอที่สุดในรอบ 1 ปีกว่าในเดือนมี.ค. หลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการรุกรานยูเครน แต่บรรดาผู้ผลิตยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการผลิต เนื่องจากต้นทุนพุ่งขึ้นขณะที่อุปสงค์ชะงักงัน (อินโฟเควสท์)

รัสเซียเอาคืน! "ปูติน" ลงนามกฤษฎีกาว่าบาตรเศรษฐกิจ "ประเทศไม่เป็นมิตร" ทำเนียบเครมลินแถลงว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ได้ลงนามในกฤษฎีกาวันนี้เพื่อคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อ "ประเทศที่ไม่เป็นมิตร" ต่อรัสเซีย ทั้งนี้ กฤษฎีกาดังกล่าวระบุว่า รัสเซียจะระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต่อประเทศและองค์กรที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตร (อินโฟเคสท์)

ประธาน EU เสนอแบนน้ำมันรัสเซียภายใน 6 เดือน **ตอบโต้ใช้กำลังทหารบุกยูเครน** นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ได้เสนอให้ประเทศสมาชิก EU ระงับการนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นจากรัสเซีย ซึ่งจะเป็นการคว่ำบาตรรอบที่ 6 เพื่อตอบโต้รัสเซียที่ใช้กำลังทหารบุกยูเครน "เราจะระงับการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียภายใน 6 เดือนนี้ และจะระงับนำเข้ผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นจากรัสเซียภายในสิ้นปีนี้ นี่จะเป็นการระงับนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอย่างสิ้นเชิง ซึ่งรวมถึงระงับการขนส่งน้ำมันทางทะเลและท่อส่งน้ำมัน, น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่น" นางฟอน เดอร์ เลเยนแถลงต่อรัฐสภายุโรปในวันนี้ ซึ่งได้รับเสียงปรบมือจากบรรดาสมาชิกรัฐสภาในห้องประชุม (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (อ.): หุ้นยุโรปปิดบวกจากแรงซื้อขึ้น **ซื้อ จับตาประชุมเฟด-สงครามยูเครน** ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคาร (3 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนซื้อขึ้นซื้อเก็งกำไร หลังจากตลาดร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 446.20 จุด เพิ่มขึ้น 2.37 จุด หรือ +0.53% ดัชนี FTSE100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,561.33 จุด เพิ่มขึ้น 16.78 จุด หรือ +0.22%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 14,039.47 จุด เพิ่มขึ้น 100.40 จุด หรือ +0.72% และดัชนี CAC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศส ปิดที่ 6,476.18 จุด เพิ่มขึ้น 50.57 จุด หรือ +0.79% (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (พ.): หุ้นยุโรปปิดร่วง ผิดหวังผลประกอบการ-วิตกเฟดขึ้นคบ.กตตันตลาด ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงในวันพุธ (4 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียน และนักลงทุนชะลอซื้อชื้อขายหุ้นก่อนผู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลังปิดตลาด ซึ่งคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2543 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 441.37 จุด ลดลง 4.83 จุด หรือ -1.08% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,395.68 จุด ลดลง 80.50 จุด หรือ -1.24%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,970.82 จุด ลดลง 68.65 จุด หรือ -0.49% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,493.45 จุด ลดลง 67.88 จุด หรือ -0.90% (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (อ.): ฟุตซีปิดบวก 16.78 จุด **ขานรับผลประกอบการบีพี** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันอังคาร (3 พ.ค.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทบีพี ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของอังกฤษ ดัชนี FTSE100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,561.33 จุด เพิ่มขึ้น 16.78 จุด หรือ +0.22% (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (พ.): ฟุตซีปิดลบ 67.88 จุด **กลุ่มเฮลท์แคร์-สินค้าอุปโภคบริโภคถ่วงตลาด** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพุธ (4 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเฮลท์แคร์ ขณะที่นักลงทุนรอคอยผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะประกาศหลังปิดตลาด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,493.45 จุด ลดลง 67.88 จุด หรือ -0.90% (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่น

นายกฯญี่ปุ่นเข้าเฝ้าไปฟรานซิสหรือเป้าหมายทำให้โลกปลอดภัย นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้เดินทางเยือนนครรัฐวาติกันในวันนี้ โดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ทั้งนี้ นายคิชิดะและไปฟรานซิสได้หารือกันเกี่ยวกับเป้าหมายในการทำให้โลกปลอดภัยจากอาวุธนิวเคลียร์

โดยนายคิซึตะเป็นผู้นำของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่เผชิญผลกระทบโดยตรงจากระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ได้สร้างความหวาดวิตกไปทั่วโลกว่าเขาอาจสั่งการให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทำสงครามกับยูเครน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (อ.): ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (3 พ.ค.) เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (พ.): ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (4 พ.ค.) เนื่องในวันสีเขียว (Greenery Day) (อินโฟเควสท์)

จีน

คาดจีดีพีฮ่องกงหดตัว 1.3% ใน Q1/65 เช่นพิษโควิด-จีนล็อกดาวน์ เศรษฐกิจฮ่องกงมีแนวโน้มหดตัวลงในไตรมาส 1/2565 เนื่องจากฮ่องกงบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดและการระบาดที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ก่อให้เกิดภาวะชะงักงันในการทำการค้ากับฮ่องกง ทั้งนี้ การประมาณการเฉลี่ยของนักเศรษฐศาสตร์ 11 คนในผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของฮ่องกงนั้นมีแนวโน้มจะหดตัว 1.3% ในไตรมาส 1/2565 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยจะเป็นการหดตัวครั้งแรกของฮ่องกงนับตั้งแต่สิ้นปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ฮ่องกงประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งประวัติศาสตร์ที่กินเวลายาวนานถึง 2 ปี (อินโฟเควสท์)

จีนเผยยอดขนส่งผู้โดยสาร-สินค้าทางรถไฟปี 64 ขยายตัวต่อเนื่อง สำนักบริหารการรถไฟแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางรถไฟของจีนปี 2564 เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทางรถไฟจีนรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในปี 2564 มากกว่า 2.61 พันล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และยอดขนส่งสินค้ามากกว่า 4.77 พันล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.9% จากปีก่อนหน้า (อินโฟเควสท์)

เทสลาเรียกคืนรถยนต์ในจีน เหตุซอฟต์แวร์ขัดข้อง สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งประเทศจีน (SAMR) ได้ออกมาเปิดเผยว่า เทสลา บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ประกาศเรียกคืนรถยนต์จำนวน 14,684 คันในประเทศจีนเนื่องจากซอฟต์แวร์ขัดข้อง ทั้งนี้ SAMR ระบุว่า รถยนต์รุ่นที่เทสลาเรียกคืนนั้นคือรุ่นโมเดล 3 เพอร์ฟอร์แมนซ์ (Model 3 Performance) ซึ่งผลิตในช่วงวันที่ 12 ม.ค. ปี 2562 ถึง 25 มี.ค. ปี 2565 โดยในจำนวนนี้ 1,850 คันเป็นรถนำเข้าและ 12,834 คันผลิตในจีน (อินโฟเควสท์)

จีนเผยยอดขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ Q1/65 ขยายตัวเพิ่มขึ้น กระทรวงคมนาคมจีนเปิดเผยว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 1.12 หมื่นล้านตันในไตรมาสแรกของปี 2565 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนในไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ 8.15 พันล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (อินโฟเควสท์)

พีทซ์หั่นคาดการณ์ GDP จีนปี 65 เหลือ 4.3% หวั่นล็อกดาวน์กระทบศก.รุนแรง พีทซ์ เรทติ้งส์ ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในปี 2565 เนื่องจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีน ทั้งนี้ พีทซ์คาดการณ์ว่า GDP ปี 2565 ของจีนจะขยายตัวเพียง 4.3% ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 4.8% โดยระบุว่า มาตรการล็อกดาวน์เมืองสำคัญซึ่งรวมถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนหดตัวอย่างมากในเดือนเม.ย. และมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอีก เนื่องจากจีนยังคงเดินทางปิดโรงงานและควบคุมการเดินทาง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานย่ำแย่ลงไปอีก (อินโฟเควสท์)

กรุงปักกิ่งสั่งปิดสถานีรถไฟใต้ดินกว่า 40 แห่ง หวังสกัดโควิดลุกลาม กรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีน สั่งปิดสถานีบริการรถไฟใต้ดินกว่า 40 สถานี และปิดเส้นทางเดินรถประจำทาง 158 เส้นทางในวันนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรุงปักกิ่ง

ต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีน สำนักงานบริการด้านการขนส่งของกรุงปักกิ่งเปิดเผยว่า เทศบาลกรุงปักกิ่งสั่งปิดสถานีรถไฟใต้ดินกว่า 40 สถานี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 10 ของเครือข่ายสถานีทั่วกรุงปักกิ่ง โดยสถานีรถไฟใต้ดินเหล่านี้ รวมทั้งเส้นทางเดินรถประจำทาง 158 เส้นทางที่ถูกปิดนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเฉาหยางซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปักกิ่ง (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน (อ.) ตลาดหุ้นจีนปิดทำการวันนี้ (3 พ.ค.) เนื่องในวันแรงงาน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน (พ.) ตลาดหุ้นจีนปิดทำการวันนี้ (4 พ.ค.) เนื่องในวันแรงงาน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (อ.): อังเส็งปิดบวก 12.50 จุด จับตาประชุมเฟด ดัชนีอังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 3-4 พ.ค. นี้ ซึ่งคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนีอังเส็งปิดที่ 21,101.89 จุด เพิ่มขึ้น 12.50 จุด หรือ +0.06% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (พ.): อังเส็งปิดร่วง 232.37 จุด กังวลผลกระทบเงินล็อกดาวน์ ดัชนีอังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากการที่จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์ และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ดัชนีอังเส็งปิดที่ 20,869.52 จุด ลดลง 232.37 จุด หรือ -1.10% (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

เกาหลีใต้เผยดัชนี CPI พุ่งสูงสุดรอบ 13 ปี คาดแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ สำนักงานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.8% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ขยายตัวต่อเนื่องหลังเพิ่มขึ้น 4.1% ในเดือนมี.ค. และยังเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 13 ปีนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2551 นอกจากนี้ ดัชนี CPI

ของเกาหลีใต้ยังขยายตัวมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.4% (อินโฟเควสท์)

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียตึงหนัก หวั่นเงินเฟ้อพุ่ง-แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออสเตรเลียตึงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากความกังวลว่า การพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและอาจผลักดันให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ผลสำรวจซึ่งจัดทำโดย ANZ ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออสเตรเลียร่วงลง 6.0% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแพร่ระบาดทั่วรัฐฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลงหลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคพุ่งขึ้นแตะระดับ 5.1% ในไตรมาส 1/2565 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี (อินโฟเควสท์)

แบงก์อาร์เจนตินาสองแห่งเล็งอนุมัติลูกค้าซื้อคริปโท สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ธนาคารแบงโกกาลิเซีย (Banco Galicia) ธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินา และบรูแบงก์เอสเอยู (Brubank SAU) ธนาคารดิจิทัลของอาร์เจนตินา จะอนุญาตให้ลูกค้าของธนาคารซื้อคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงบิตคอยน์ อีเธอร์ และ USDC ได้ตั้งแต่วันจันทร์ (2 พ.ค.) เป็นต้นไป ธนาคารแบงโกกาลิเซียระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกค้า โดย 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการช่องทางที่ง่ายในการเข้าถึงคริปโท ผ่านธนาคารของตนเอง (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติออสเตรเลียขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.35% ในการประชุมวันนี้ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่า RBA จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.15% สู่ระดับ 0.25% ทั้งนี้ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในอนาคต โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยในวันนี้อาจไม่เป็นผลดีต่อนายกรัฐมนตรีสก็อตต์ มอร์ริสัน ซึ่งกำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อให้ได้ชัยชนะในการ

เลือกตั้งในวันที่ 21 พ.ค.นี้ ขณะที่โพลสำรวจความเห็นล่าสุด บ่งชี้ว่า นายมอริสสันอาจพ่ายแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้อีก (อินโฟเควสท์)

ภาคการผลิตอินเดียขยายตัวในเดือนเม.ย. ได้แรงหนุนจากการส่งออก เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของอินเดีย ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.7 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 54.0 ในเดือนมี.ค. โดยได้แรงหนุนจากการส่งออก พอลลีเอสเตอร์ เดอ ลีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของเอสแอนด์พี โกลบอลกล่าวว่า "โรงงานต่าง ๆ ยังคงขยายการผลิตในอัตราที่สูงกว่าแนวโน้ม โดยขยายและยอดสั่งซื้อปัจจัยการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไปในระยะใกล้" (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติอินเดียประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.40% กังวลเงินเฟ้อกระทบเศรษฐกิจ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (repo rate) 0.40% สู่ระดับ 4.40% ในการประชุมวันนี้ โดยระบุว่า เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องได้สร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 7.41% หลังจากธนาคารกลางประกาศขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่นาน (อินโฟเควสท์)

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเข้าใน สงสัยญาณคิมจองอิน เติมน้ำพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ รัฐบาลเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยืนยันว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัว (Ballistic Missile) ไปทางน่านน้ำฝั่งตะวันออกของประเทศในช่วงเช้านี้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่านายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ยังคงเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากประชาคมโลก นายคิม จอง อึน ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมาว่า เกาหลีเหนือมีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไป และจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากประเทศถูกคุกคามโดยกองกำลังของศัตรู (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (อ.): ตลาดหุ้นอินเดียปิดทำการวันนี้ (3 พ.ค.) เนื่องในวันฮิดิลปีตรี (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (พ.): Sensex ดิ่งกว่า 1,300 จุด ตีข่าวแบงก์ชาติประชุมฉุกเฉินขึ้นดอกเบี้ย วันนี้ ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่งลงกว่า 1,300 จุดในวันนี้ ท่ามกลางความตื่นตระหนกของนักลงทุน หลังจากที่ธนาคารกลางอินเดียได้จัดการประชุมฉุกเฉิน และประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 55,669.03 ลบ 1,306.96 จุด หรือ 2.29% (อินโฟเควสท์)

ไทย

สธ. เผยยอดติดโควิดภาพรวมลดลง แต่แนะเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลดป่วยหนัก นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์ อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า วานนี้ (2 พ.ค.) ประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อ 9,331 ราย ลดลงจากหลายสัปดาห์ก่อนที่มีผู้ติดเชื้อวันละประมาณ 2 หมื่นราย ผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียนรับการรักษาของ สปสช. ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้าน (OPSI) และระบบรักษาที่บ้าน (HI) ซึ่งสัปดาห์ล่าสุดมี 498,578 ราย ลดลงจากเดิม 6-7 แสนราย สะท้อนว่าสถานการณ์ลดลงจริง ส่วนผู้เสียชีวิตมี 84 ราย ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เป็นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรัง ภาคตะวันออกออกเคียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก (อินโฟเควสท์)

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์เข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลดขั้นตอน-เพิ่มความยืดหยุ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีโครงการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ (Regulatory Guillotine) ก.ล.ต. จึงออกประกาศปรับปรุงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หลังจากได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบ (อินโฟเควสท์)

ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง REIT จากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนให้ REIT ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องของ REIT ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ก.ล.ต. จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องของ REIT ออกไปอีก 1 ปี เป็นภายในปี 65 ตามมติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับผู้จัดการกองทรัสต์ที่ยังไม่มีการจัดตั้งหรือบริหารทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองทรัสต์) จากเดิมที่ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดำรงเงินกองทุนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (อินโฟเคสท์)

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ดำรงเงินกองทุนของผู้จัดการกองทรัสต์ที่ไม่มีกองทรัสต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับผู้จัดการกองทรัสต์ที่ยังไม่มีการจัดตั้งหรือบริหารทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองทรัสต์) จากเดิมที่ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดำรงเงินกองทุนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (อินโฟเคสท์)

ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจเม.ย.65 ลดลง หลังราคาวัตถุดิบพลังงานผันผวนสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนเม.ย. 65 ปรับลดลงจากเดือนมี.ค. มาอยู่ที่ 48.2 จากเกือบทุกองค์ประกอบที่ปรับลดลง ยกเว้นความเชื่อมั่นด้านต้นทุนที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในภาคการผลิตและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากราคาวัตถุดิบและพลังงานที่ผันผวนสูงจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ ผลักดันให้ราคาสินค้าส่วนหนึ่งปรับเพิ่มขึ้น (อินโฟเคสท์)

สรท. คาดส่งออก Q2/65 โต 3.5-5% ทั้งปีโต 5% หวังบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยไตรมาส 1/65 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่า

ไทยส่งออกรวมมูลค่า 73,601.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 14.9% และมีมูลค่าในรูปแบบบาทเท่ากับ 2,401,444 ล้านบาท ขยายตัว 26.1% (เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัยพบว่า การส่งออกในช่วงม.ค.-มี.ค. ขยายตัว 8.7%) ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 74,545.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 18.4% และมีมูลค่าในรูปแบบบาทเท่ากับ 2,466,654 ล้านบาท ขยายตัว 29.9% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือนม.ค.-มี.ค.ของปี 65 ขาดดุลเท่ากับ 944 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 65,210 ล้านบาท (อินโฟเคสท์)

กรม.เห็นชอบผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บรรเทาต้นทุนวัตถุดิบแพง นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้โควตา ตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลก (WTO) ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาคต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง โดยอนุมัติให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และผู้นำเข้าทั่วไปสามารถเป็นผู้นำเข้าได้ ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค. 65 (3 เดือน) ในอัตราภาษี 0% ปริมาณไม่เกิน 6 แสนตัน หรือคิดเป็น 50% ของความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน จากเดิมที่ให้ อคส. เป็นผู้นำเข้าเพียงผู้เดียว ในอัตราภาษี 20% ปริมาณไม่เกิน 54,700 ตัน (อินโฟเคสท์)

นายกฯ ยันปมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ในกรอบพ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนลพ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีรัฐบาลญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาลไทยจำนวน 5 หมื่นล้านเยน (13,235 ล้านบาท) ในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำว่า เรื่องเงินกู้จากญี่ปุ่นนั้น ยอดเงินกู้จำนวนนี้อยู่ในขอบพ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้านบาทที่ได้อนุมัติไปแล้ว และการกู้เงินจะค่อยๆ ทายอดกู้ตามความจำเป็น และแหล่งกู้ในประเทศเป็นหลัก ซึ่งญี่ปุ่นได้เข้ามาช่วยในส่วนนี้ ถ้าไทยจะกู้ก็จะให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่มีข้อแม้ว่าต้องดูแลเรื่องโควิด-19 การพัฒนาการตรวจคัดกรองโควิดบริเวณด่านพรมแดน (อินโฟเคสท์)

รวม.คลังเซ็นสัญญากู้เงินญี่ปุ่น 5 หมื่นล้านเยน บรรเทาผลกระทบโควิด รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 นายอาคัม เต็มพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง และ Mr. Morita Takahiro ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan วงเงิน 50,000 ล้านเยน ณ กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเงินกู้ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan ของรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน JICA วงเงิน 50,000 ล้านเยน อัตราดอกเบี้ย 0.01% อายุเงินกู้ 15 ปี มีระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period) 4 ปี ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินกู้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 15.15 จุดรับแรงขายลดเสี่ยงก่อนรู้ผลประชุมเฟด-เงินบาทอ่อนค่ากดดัน SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,652.29 จุด ลดลง 15.15 จุด (-0.91%) มูลค่าการซื้อขาย 67,070.07 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลง รับแรงกดดันแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุมเฟด ซึ่งคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง กดดันตลาดหุ้น ประกอบกับแรงขายหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ออกมามากดันทันนี้ แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพฤ. (5 พ.ค. 65) คาดมีโอกาสปรับขึ้น หากผลการประชุมเฟดออกมาตามตลาดคาด โดยให้แนวต้าน 1,670 จุด แนวรับ 1,650 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 39,713 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 39,713 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,390 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 1,693 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,486 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.41% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.12% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 34.51 อ่อนค่าตามภูมิภาคตลาดจับตาผลประชุมเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 34.51 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิดตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 34.44 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 34.41 - 34.52 บาท/ดอลลาร์ วันนี้เงินบาทอ่อนค่าตามสกุลเงินในภูมิภาค เนื่องจากดอลลาร์ในตลาดโลกยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) วันพรุ่งนี้ นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพฤหัสบดีไว้ที่ 34.40 - 34.60 บาท/ดอลลาร์ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ผลการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย.จากไชน่า จีน
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 2					As of 5-May-22							
	Release	Actual	Cons.	Prior	Thai Stock Market	3-May-22	Chg	%Chg.				
US	S&P Global US Manufacturing PMI	Apr F	59.2	59.7	59.7	SET	1,652.29	+0.00	+0.00%			
	Construction Spending MoM	Mar	0.10%	0.80%	0.50%	SET50	979.01	+0.00	+0.00%			
	ISM Manufacturing	Apr	55.4	57.6	57.1	SET100	2,236.62	+0.00	+0.00%			
	ISM Prices Paid	Apr	84.6	87.4	87.1	MAI	646.73	+0.00	+0.00%			
	ISM New Orders	Apr	53.5	54.1	53.8	Institution Net Position	63.51					
EC	S&P Global Eurozone Manufacturing PMI	Apr F	55.5	55.3	55.3	Proprietary Net Position	585.05					
	Economic Confidence	Apr	105	108	108.5	Foreign Net Position	-1,834.45					
	Industrial Confidence	Apr	7.9	9.5	10.4	Individual Net Position	1,185.89					
	Services Confidence	Apr	13.5	13.8	14.4	Total Trading Value	67,070.07					
JN	Consumer Confidence	Apr F	-22	--	-16.9	Major Indices						
	Jibun Bank Japan PMI Mfg	Apr F	53.5	--	53.4	4-May-22	Chg	%Chg.				
	Vehicle Sales YoY	Apr	-15%	--	-14.80%	Dow Jones	34,061.06	+932.27	+2.81%			
	Consumer Confidence Index	Apr	33	34.9	32.8	S&P 500	4,300.17	+124.69	+2.99%			
Tuesday 3					Nasdaq	12,964.86	+401.10	+3.19%				
US	Factory Orders	Mar	2.20%	1.20%	-0.50%	FTSE 100	7,493.45	-67.88	-0.90%			
	Factory Orders Ex Trans	Mar	2.50%	--	0.40%	DAX	13,970.82	-68.65	-0.49%			
	Durable Goods Orders	Mar F	1.10%	0.80%	0.80%	Nikkei 225	26,818.53	+0.00	+0.00%			
	Durables Ex Transportation	Mar F	1.40%	1.10%	1.10%	Shanghai Composite	3,047.06	+0.00	+0.00%			
	Cap Goods Orders Nondef Ex Air	Mar F	1.30%	1.00%	1.00%	Hang Seng	20,869.52	-232.37	-1.10%			
	Cap Goods Ship Nondef Ex Air	Mar F	0.40%	--	0.20%	KOSPI	2,677.57	-2.89	-0.11%			
	JOLTS Job Openings	Mar	11549k	11200k	11266k	BES Sensex	55,669.03	-1,306.96	-2.29%			
EC	PPI MoM	Mar	5.30%	5.00%	1.10%	Jakarta Composite	7,228.91	+0.00	+0.00%			
	PPI YoY	Mar	36.80%	36.30%	31.40%	Philippines Composite	6,802.73	+81.65	+1.21%			
TH	Unemployment Rate	Mar	6.80%	6.80%	6.80%	Ho Chi Minh	1,348.68	-18.12	-1.33%			
	S&P Global Thailand PMI Mfg	Apr	51.9	--	51.8	Crude Commodities						
Business Sentiment Index	Apr	48.2	--	50.7	4-May-22	Chg	%Chg.					
					WTI (\$/b)	107.81	+5.40	+5.27%				
Wednesday 4					Dubai (\$/b)	105.97	+2.58	+2.50%				
US	MBA Mortgage Applications	Apr-29	2.50%	--	-8.30%	Brent (\$/b)	110.14	+5.17	+4.93%			
	ADP Employment Change	Apr	247k	383k	455k	NYMEX (\$/b)	107.81	+5.40	+5.27%			
	Trade Balance	Mar	-\$109.8b	-\$107.1b	-\$89.2b	COMEX Gold	1,868.80	-1.80	-0.10%			
	S&P Global US Services PMI	Apr F	55.6	54.7	54.7	Batic Dry Index	2,412.00	+0.00	+0.00%			
EC	S&P Global US Composite PMI	Apr F	56	55.1	55.1	Exchange Rate						
	ISM Services Index	Apr	57.1	59	58.3	4-May-22	3-May-22	%Chg.				
	S&P Global Eurozone Services PMI	Apr F	57.7	57.7	57.7	USD/THB	34.51	34.51	+0.00%			
	S&P Global Eurozone Composite PMI	Apr F	55.8	55.8	55.8	EUR/USD	1.0622	1.0521	+0.96%			
Retail Sales MoM	Mar	-0.40%	-0.30%	0.30%	USD/JNY	129.09	130.14	-0.81%				
	Mar	0.80%	1.80%	5.00%	GBP/USD	1.2631	1.2499	+1.06%				
Thursday 5					USD/CHY	6.6085	6.6085	+0.00%				
US	FOMC Rate Decision (Lower Bound)	May-04	--	0.75%	0.25%	USD/KRW	1,265.95	1,267.90	-0.15%			
	FOMC Rate Decision (Upper Bound)	May-04	--	1.00%	0.50%	Dollar Index	102.587	103.465	-0.85%			
	Interest on Reserve Balances Rate	May-05	--	--	0.40%	Thai Bond Market						
	Challenger Job Cuts YoY	Apr	--	--	-30.10%	4-May-22	3-May-22	%Chg.				
	Nonfarm Productivity	1Q P	--	-2.30%	6.60%	Total Return Index	290.06	292.56	-0.85%			
	Unit Labor Costs	1Q P	--	7.10%	0.90%	Outright/ Cash Trading	39,713.06	75,383.15	-47.32%			
	Initial Jobless Claims	Apr-30	--	--	--	Bond Yield						
	Continuing Claims	Apr-23	--	--	--	3-May-22	0.486	0.506	0.550	0.633	1.437	1.889
	Caixin China PMI Composite	Apr	--	--	43.9	Change (bps)	-0.00	-0.00	+0.05	+0.25	+3.95	+5.02
	Caixin China PMI Services	Apr	--	41	42	5Y	2.413	2.784	2.973	3.655	4.124	4.324
TH	CPI YoY	Apr	--	4.70%	5.73%	7Y	+12.45	+16.16	+12.70	+13.21	+20.52	+29.71
	CPI NSA MoM	Apr	--	0.40%	0.66%	US Bond Market						
	CPI Core YoY	Apr	--	2.00%	2.00%	Bond Yield	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
Friday 6					4-May-22	0.85	2.64	2.82	2.91	2.93	3.03	
US	Two-Month Payroll Net Revision	Apr	--	--	95k	Change (bps)	-4.33	-14.03	-14.52	-10.91	-3.68	+2.57
	Change in Nonfarm Payrolls	Apr	--	400k	431k	Thai Bond Market						
	Change in Private Payrolls	Apr	--	400k	426k	4-May-22	3-May-22	%Chg.				
	Change in Manufact. Payrolls	Apr	--	40k	38k	Total Return Index	290.06	292.56	-0.85%			
	Unemployment Rate	Apr	--	3.60%	3.60%	Outright/ Cash Trading	39,713.06	75,383.15	-47.32%			
	Average Hourly Earnings MoM	Apr	--	0.40%	0.40%	Bond Yield						
	Average Hourly Earnings YoY	Apr	--	5.50%	5.60%	3-May-22	0.486	0.506	0.550	0.633	1.437	1.889
	Average Weekly Hours All Employees	Apr	--	34.7	34.6	Change (bps)	-0.00	-0.00	+0.05	+0.25	+3.95	+5.02
	Labor Force Participation Rate	Apr	--	62.50%	62.40%	5Y	2.413	2.784	2.973	3.655	4.124	4.324
	Underemployment Rate	Apr	--	--	6.90%	7Y	+12.45	+16.16	+12.70	+13.21	+20.52	+29.71
JN	Monetary Base YoY	Apr	--	--	7.90%	US Bond Market						
	Monetary Base End of period	Apr	--	--	¥688.0t	Bond Yield	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
					4-May-22	0.85	2.64	2.82	2.91	2.93	3.03	
					Change (bps)	-4.33	-14.03	-14.52	-10.91	-3.68	+2.57	